



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ๖ ๐๑๙ _____ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าวิทยะเทียมและอุปกรณ์ในการนำป้ดรักษาโรค

เรียน เลขาธิการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

() ทราบ

() ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(/) ทราบและถือปฏิบัติ

๗๑.

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๓
ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/๐๗๖๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๕๗/๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ที่หนังสือเวียนกองคลัง (การเบิกจ่ายรักษาพยาบาล)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
๓. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔. แจ้งคณะแพทยศาสตร์,งานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง เพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

พนักงานปฏิบัติงาน

๑๓ ม.ค.๒๕๕๗

คำสั่ง

**ทราบ
แจ้งตามเสนอ**

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗

๑๓ ม.ค. ๕๗

(นางนภัสนันท์ ธนภาคิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๘ ๕๗๕



กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย	กองคลัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	03675
เลขที่ 416	3 ต.ค. ๕๖
๑๐ ม.ค. ๕๗	
กรมบัญชีกลาง	
ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๕๐๐	

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลจากทางราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า การกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ นั้น คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย และแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทและอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ทั้งรายการเดิมที่มีอยู่และรายการใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีหลักฐานทางคลินิก (Evidence based) ว่า อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ นั้น เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผล เพิ่มคุณภาพชีวิต และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย สำหรับการกำหนดอัตราเบิกจ่ายนั้น กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองราคา โดยพิจารณาข้อมูลจากราคาที่ราชวิทยาลัยแพทย์และราคาของบริษัทผู้จำหน่ายเสนอ ประกอบกับราคาที่สถานพยาบาลส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาล รายการที่กรมบัญชีกลางประกาศจึงเป็นรายการที่ได้มาตรฐานการรักษาและมีอัตราเบิกจ่ายที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวอาจมีความประสงค์ที่จะใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่มีราคาสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดไม่ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้มีสิทธิ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลบางแห่งว่า แพทย์ผู้ทำการรักษาในสังกัดมีการนัดผู้ป่วยมารับการรักษา/ทำหัตถการเป็นการล่วงหน้า และสถานพยาบาลได้ดำเนินการจัดซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ มาไว้ก่อนแล้ว ทำให้สถานพยาบาลอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหากเบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนดใหม่ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

๑. ยกเลิกความในข้อ ๕ ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ในกรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ใดมีราคาสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว ให้สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทั้งมีหลักฐานการยินยอมและรับทราบจำนวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย”

๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗ ของหนังสือที่อ้างถึง “การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ยกเว้นค่าฟันเทียม ต้องดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

๓. การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ กรณีที่แพทย์ผู้รักษาได้นัดหมายให้ผู้ป่วยมารับการรักษาหรือทำหัตถการไว้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลใช้บังคับ แต่การรักษาหรือทำหัตถการเกิดขึ้นภายหลังจากวันดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้สถานพยาบาล แสดงหลักฐานว่าเป็นการนัดผู้ป่วยล่วงหน้าไว้ในเวชระเบียน (กรณีการเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) หรือออกเป็นหลักฐานประกอบใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกจ่ายกับส่วนราชการต้นสังกัด)

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ กรมบัญชีกลางจะทยอยพิจารณาปรับปรุงประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ เป็นระยะต่อไป ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗